

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย เรื่อง ลดค่าเงินบาทอีก 30%



คุณพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาคแบงก์ชาติ แถลงส่งท้ายเดือนเมษายนว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้คือ 3% แผลงเล็กน้อยจากไตรมาส 4 ปีก่อน แต่การส่งออกไตรมาส 1 ยังขยายตัวติดลบ 1.4% หดตัวลงจากไตรมาส 4 ปีก่อนในเกือบทุกหมวดสินค้า เป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ไม่ว่าจะเกิดจากผลอะไร สรุปก็คือการส่งออก ยังติดลบต่อเนื่อง

ช่วงที่ผ่านมาผมคุยกับเพื่อนพ้องในแวดวงธุรกิจ แต่ละคนก็มีปัญหาต่างกัน บางคนก็แฮปปี้ ธุรกิจ โตสวนเศรษฐกิจ เพราะย้ายโรงงานจากไทยไปตั้งที่ พม่า เวียดนาม ที่มีต้นทุนและค่าแรงถูกกว่ามาก กำไรเป็นกอบเป็นกำ ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้น แต่มีผลต่อไทยทางอ้อม ทำให้การส่งออกสินค้าไทยไป ยัง พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว ลดลง การคำนวณภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจในวันนี้ จึงค่อนข้างลำบาก แต่ที่คำนวณได้ง่ายที่สุดก็คือ ภาคการเกษตร ที่เกษตรกรไทยผู้ยากไร้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกำลังรอวันตาย เพราะภัยแล้ง และราคาตกต่ำ แต่ไม่มีใครเหลียวแลอย่างจริงจัง วันก่อนมีเพื่อนพ้องนำตัวเลขมาให้ดู เห็น แล้วก็อดนำมาแลกเปลี่ยน กับ แบงก์ชาติ ตรงนี้ไม่ได้ เพราะเกี่ยวโยงกับเรื่อง “ค่าเงินบาท” โดยตรง

ปี 2558 ที่ผ่านมา ยอดส่งออกของไทยติดลบไปถึง 5.8% การส่งออกสินค้าเกษตรติดลบไปถึง 7.2% สินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทยก็มี ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น เขาบอกว่า สาเหตุหลักที่ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรติดลบมาก สู้ประเทศคู่แข่งไม่ได้ก็เพราะ ค่าเงินบาท อ่อนค่าน้อยกว่าค่าเงินของประเทศคู่แข่ง

เขาทำตัวเลขมาให้ผมดูว่า นับตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนเมษายน 2016 ประเทศคู่แข่งทางสินค้าเกษตรของไทย เช่น อินเดีย ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงไปถึง 25% มาเลเซีย อ่อนค่าไป 22% ประเทศคู่แข่งในแถบอเมริกาใต้ เช่น อาร์เจนตินา ค่าเงินอ่อนค่าลงไปถึง 234% บราซิล อ่อนค่าลงไป 90% ออสเตรเลีย อ่อนค่าลงไป 24% และ แอฟริกาใต้ อ่อนค่าลงไป 75% ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรของโลกลดลง

มีการคาดกันว่า นับจากนี้ไปราคาสินค้าเกษตรของโลกจะยังคงมีราคาต่ำไปอีก 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าเกษตรของไทย เช่น ข้าว ยางพารา ที่ส่งออกในปี 2015 ตีดลงไปถึง 12% เมื่อเทียบกับปี 2014 เป็นการตอกย้ำว่า ค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

อย่างเรื่อง ราคาข้าว ปัจจุบัน ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ตันละ 7,500-8,000 บาท ปัญหาจากภัยแล้งส่วนหนึ่ง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นหลัก ทำให้ชาวนาเดือดร้อนอย่างมาก ต้นทุนก็ตกตันละ 7-8 พันบาทแล้ว ถ้าทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงมา ราคารับซื้อข้าวเปลือกอาจขยับขึ้นเป็นตันละ 10,000 บาทก็ได้ เมื่อเทียบกับราคาส่งออก

เขาเสนอว่า ค่าเงินบาทควรอ่อนค่าลงไปอีก 30% จากอัตราแลกเปลี่ยน 35.04 บาทต่อดอลลาร์ ในปัจจุบัน เป็น 45-46 บาทต่อดอลลาร์ จะทำให้การส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้ สามารถกำหนดราคาสินค้าได้ โดยไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่ง

ถ้า แบงก์ชาติ ยอมอ่อนค่าเงินบาทลง 30% ก็เท่ากับส่งเงินบาทกระโจนลงสู่ สนามสงครามค่าเงินไปโดยปริยายทันที ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ ถ้าเงินบาทอ่อนค่าลงมา แล้ว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ราคาส่งออกไทยแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ เวียดนาม วันนี้คือตัวอย่าง ค่าเงินดองที่อ่อนค่ากว่าไทย ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 95 บาท ส่งผลให้เวียดนามส่งออกเกิน 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี แขงหน้าไทยไปตั้งแต่ปี 2556 โน่น และจีดีพีเวียดนามปีที่ผ่านมาโตกว่า 7% สูงกว่าไทยไม่เห็นฝุ่น ก็ฝากไว้เพื่อพิจารณาครับ

“ลม เปลี่ยนทิศ”

## คอมลัมน์ หน้ามองฟ้า เรื่อง ศัตรูกล้วยไม้ยามแล้ง



ในช่วงสภาพอากาศร้อนแล้งเยี่ยงนี้ เป็นเรื่องปกติที่โรคศัตรูพืชทั้งหลาย มักจะอาละวาดมากเป็นพิเศษ เพราะอาหารการกินของแมลงศัตรูพืชในธรรมชาติมีให้ตูดกัดกินได้น้อย เลยต้องมีรายการยกทัพมาบุกสวนของเกษตรกรเพื่อความอยู่รอด

สวนกล้วยไม้ก็เช่นกัน ห้วงเวลาเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะนำเกษตรกรให้เฝ้าระวังการระบาดของ เพลี้ยไฟฝ้าย ที่ชอบเข้ามาทำลายในระยะกล้วยไม้ดอก หากระบาดรุนแรง กล้วยไม้จะแสดงอาการรอยต่างขาที่กลีบดอก หรือเกิดช้ำกลีบช้ำช่อดอก หากสุ่มตรวจพบอาการทำลายของเพลี้ยไฟฝ้าย 8 ช่อดอก จาก 40 ช่อดอก ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงแบบสลับชนิดกันดังนี้

สารสไปนีโทแรม 12% เอสซี 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 14 วัน หรือ สารฟีโพรนิล 5% เอสซี 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 วัน หรือ สารอีมา เมกดินเบนโซเอต 1.92% อีซี 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน

นอกจากนั้นให้หมั่นสังเกตการระบาดของ โรคปื้นเหลือง ที่จะเกิดบริเวณใบล่างของโคนต้นก่อน จากนั้นจะลุกลามสู่ใบยอด อาการของโรคจะแสดงให้เห็นชัด บริเวณด้านหน้าใบจะเป็นจุดกลมสีเหลือง ต่อมาแผ่ขยายใหญ่เป็นปื้นสีเหลืองตามแนวยาวของใบ ส่วนด้านหลังใบ จะพบกลุ่มผงสีดำของเชื้อรา คล้ายขี้ดินสอ ถ้าอาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งและหลุดร่วงได้ โดยจะสามารถพบการระบาดของโรคปื้นเหลืองได้ตลอดทั้งปี

หากพบการระบาดของโรคปื้นเหลือง ให้เก็บใบที่เป็นโรคและใบที่ร่วงไปเผาทำลายนอกแปลง และพ่นด้วย สารคาร์เบนดาซิม 50% เอสซี 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารโพรพิเนบ 70% ดับเบิ้ลยูพี 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แต่ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อราตัวการก่อโรค เกิดการดื้อยา และควรพ่นให้ทั่วใบ โดยเฉพาะด้านหลังใบที่มีกลุ่มผงสีดำของเชื้อรา

สี่-เล-เต